

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุวิทย์ ทองชนะ	ประธานสภา อบต.บางสัก	
๒	นายจรูญ บุญศิริ	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๓	
๓	นางสาวมาลี หล้าหลง	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๔	
๔	นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๕	
๕	นายประมวล ทองนวล	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๖	
๖	นางสาววิไล เกื้อมณี	เลขานุการสภาฯ	

ผู้ลาการประชุม

๑. นายพิเชษฐ อັตกลับ ส.อบต.ม.๒

ผู้ขาดประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายโชติ มलयงค์	นายก อบต.บางสัก	
๒.	นายประทีป สินธุ์ประจิม	รองนายก อบต.บางสัก	
๓.	นายสวาสดี สะหมาด	รองนายก อบต.บางสัก	
๔.	นางอารี ทองนวล	เลขานุการนายก อบต.บางสัก	
๕.	นายตะเอด หมดหมั่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๖.	นางกนกวรรณ คงศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
๗.	นางสาวสุกัญญา หาบสา	ผอ.กองช่าง	
๘.	นายพนมธรรค์ เตางาม	ผช.วิศวกรโยธา	
๙.	นางสาวนรินทร์พร สิงเกิด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมมีจำนวน ๕ ท่าน สมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภาฯ ได้กล่าวสวัสดิ์กับสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม และได้อ่านประกาศเปิดประชุมสภาฯ ต่อที่ประชุม กระผมนายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ๑. แจ้งการลาของ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ นายพิเชษฐ อัดกลับ ขอลาการประชุม เนื่องจากไม่สบาย
๒. แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขอให้แนะนำตัว

นางกนกวรรณ คงศักดิ์ นวก.ตรวจสอบภายใน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกนกวรรณ คงศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ย้ายมากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภูมิลำเนาเป็นคนพัทลุง ขอขอบคุณคะ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นางสาววิไล เกื้อมณี เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร รายงานการประชุมสภาฯที่นำมาให้ที่ประชุมรับรองในวันนี้เป็นรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก รายงานมีด้วยกัน ๒๓ หน้า เลขานุการสภาฯ ได้รับสรุปรายงานการประชุมต่อที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดก็ได้ส่งให้กับสมาชิกตรวจเป็นการล่วงหน้าแล้ว ถ้าจะมีการแก้ไขก็ขอให้ทางสมาชิกได้ตรวจสอบ และเสนอขอแก้ไขต่อที่ประชุมได้คะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ครับ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติให้การรับรองนะครับ

มติที่ประชุม มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	กระทู้ถาม -ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตประปาหอดัง บ้านนายถนุ เพชรฤทธิ์ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๖๕,๕๕๐ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ
นายโชติ มलयงค์ นายก อบต.	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายโชติ มलयงค์ นายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตประปาหอดัง บ้านนายถนุ เพชรฤทธิ์ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๖๕,๕๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขยายเขตประปา บ้านนายถนุ เพชรฤทธิ์ หมู่ที่ ๓ โดยทำการขุดฝังท่อ PVC ขนาด ϕ ๑.๕ นิ้ว ระยะทาง ๗๘๐ เมตร ขนาด ϕ ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๘๗๐ เมตร ขนาด ϕ ๓ นิ้ว ระยะทาง ๕๔๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนและประมาณราคา อบต. บางสัก กำหนด ซึ่งโครงการนี้ได้ขุดเจาะบาดาลพร้อมทำหอดังไว้แล้ว แต่ งบประมาณไม่เพียงพอในการขยายเขต จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินสะสมในการ ดำเนินการและให้ประชาชนได้ใช้น้ำต่อไป
นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภา	ขอบคุณท่านนายกครับ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายเขตประปาบ้าน นายถนุ เพชรฤทธิ์ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๖๕,๕๕๐ บาท มีสมาชิกท่านใดจะ อภิปรายหรือสอบถามก็เชิญครับ ขอเชิญท่านปลัดครับ ครับ
นางสาววิไล เกื้อมณี เลขานุการสภา	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี เลขานุการสภา ขออนุญาตที่ประชุมได้นำเสนอรายงาน พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๔๘๓,๕๔๔.๐๖ บาท หักสำรองตามระเบียบฯ ๖,๐๑๔,๗๘๘.๒๐ บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่นำไปใช้ได้ หลังหักสำรองตามระเบียบ ๕,๔๖๘,๗๕๕.๘๖ บาท และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน หมวด ๘ ว่าด้วยเงินสะสมข้อ ๘๙ อปท.อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะ กิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทตามระเบียบแล้ว (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ซึ่งโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตประปา ก็เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภา

ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ครับ ที่ได้ชี้แจงระเบียบต่างๆ นะครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตประปา หอถ้ำ บ้านนายถนุ เพชรฤทธิ์ หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๖๕,๕๕๐ บาท โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๔ ท่าน
ไม่อนุมัติ จำนวน ๐ ท่าน
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภา

๕.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายคลองไม้แดง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๔๐,๐๓๐ บาท ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายโชติ มलयงค์
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายโชติ มलयงค์ นายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสาย คลองไม้แดง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๔๐,๐๓๐ บาท โครงการนี้เนื่องจากประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนคลองไม้แดง หมู่ที่ ๑ - ๒ แจ้งมายังคณะบริหาร เนื่องจากท่อเหลี่ยมที่บริเวณถนนคลองไม้แดง ตอนนี้นำรถ ปีกของท่อลอดชำรุดพังทะลาย ทำให้ผิวจราจรบนท่อลอด แคบลงรถสัญจรไป - มา เป็นอันตราย กับผู้ใช้เส้นทาง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน และได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๓๔๐,๐๓๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ ๑ โดยทำการก่อสร้างหุ้มข้างท่อลอดเหลี่ยม บุผนังจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบนท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขุดลอกบริเวณด้านหน้าและด้านหลังท่อเหลี่ยม รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน และประมาณราคา อบต.บางสักกำหนด

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกครับ สำหรับระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสาย คลองไม้แดง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๔๐,๐๓๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทาง ขอให้สมาชิกได้พิจารณาคุณะครับ รายละเอียดตามที่ได้ส่งมอบให้ทุกท่านไปแล้วนะครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดมี

มติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหล็กม คสล. ถนนสาย คลอง
ไม้แดง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๔๐,๐๓๐ บาท โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติ จำนวน ๔ ท่าน

ไม่อนุมัติ จำนวน ๐ ท่าน

งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภา

๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ในการก่อสร้างสายทาง สาย ตง.๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ -
หาดปากเมง ตำบลบางสัก ช่วง กม.ที่ ๒๘ + ๒๕๐ ถึง กม.ที่ ๓๐-๑๕๐
ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองนายก อบต.

กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ได้รับมอบหมายจากท่าน
นายก นำเสนอรายละเอียดครับ ตามระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเข้าทำประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการก่อสร้างสายทาง สาย
ตง.๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ - หาดปากเมง ตำบลบางสัก ช่วง กม.
ที่ ๒๘ + ๒๕๐ ถึง กม.ที่ ๓๐-๑๕๐ ด้วยแนวทางหลวงชนบทตรง ได้แจ้งสายทาง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบและอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
จำนวน ๑ สายทาง คือ สาย ตง ๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ - บ้าน
หาดปากเมง ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ช่วง กม.ที่ ๒๘+๒๕๐ ถึง กม.ที่ ๓๐ +๑๕๐
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหวาง ป่าควนแดงและป่าน้ำราบ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นคำขอใช้พื้นที่ในการปรับปรุงบูรณะถนน แนวทางหลวง
ชนบทตรง ได้รับการประสานเพิ่มเติมจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒
(นครศรีธรรมราช) จะต้องมีหลักฐานเอกสารที่แสดงผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่เพื่อประกอบในการยื่น
คำขอด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ต้องนำเข้าสภา เพื่อให้สภาได้บรรจุวาระ
เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

นางสาววิไล เกื้อมณี
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี เลขานุการสภาฯ แนวทางหลวงชนบทมีหนังสือมาถึง
อบต.บางสัก เพราะมีถนน ๑ สายทาง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มติ ครม.ให้
พื้นที่ที่อยู่ในเขตป่า เขียนคำขอให้ถูกต้อง โดยทางหลวงจะเขียนคำขอจากป่าไม้ ซึ่ง
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ คือหนังสือรับรองที่ให้สภาเห็นชอบ ก็เลยนำเรื่องนี้มาให้
สภาพิจารณาเห็นชอบ เพื่อจะได้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ ในส่วนพื้นที่ของ อบต.
บางสัก ก็มี ๑ จุด คือ หมู่ที่ ๓ ซึ่งต้องทำเอกสารเพื่อย้อนหลังไปให้ถูกต้องคะ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภา

ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ครับ สำหรับระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเข้าทำประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการก่อสร้างสายทาง สาย ตง.
๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ - หาดปากเมง ตำบลบางสัก ช่วง กม.ที่
๒๘ + ๒๕๐ ถึง กม.ที่ ๓๐-๑๕๐ ตอนนีหากที่ดินอยู่ในเขตป่าต้องเข้าสภาเพื่อให้สภา
เห็นชอบนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ

ในการก่อสร้างสายทาง สาย ตง.๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ - หาดปากเมง ตำบลบางสัก ช่วง กม.ที่ ๒๘ + ๒๕๐ ถึง กม.ที่ ๓๐-๑๕๐ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน

งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนเพื่อปักเสาไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านควนตุงกู เนื้อที่ ๓๕.๕ ตารางเมตร
ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองนายก อบต.

กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ได้รับมอบหมายจากท่านนายก นำเสนอรายละเอียดครับ ตามระเบียบวาระที่ ๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนเพื่อปักเสาไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านควนตุงกู เนื้อที่ ๓๕.๕ ตารางเมตร ตามบันทึกข้อความกระทรวงมหาดไทยมีมาถึงผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลน เพื่อปักเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีหนังสือมายัง อบต.บางสัก เกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าชายเลน” บริเวณบ้านควนตุงกู หมู่ที่ ๓ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อดำเนินการปักเสาไฟฟ้า ให้กับราษฎรครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในการเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ จะต้องแนบหลักฐานการแจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต จึงนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สภาเพื่อให้สภาได้ร่วมกันพิจารณาครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองประทีปครับ รายละเอียดก็ตามที่ท่านรองได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว
นะครับ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมก็ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ สมาชิกท่านใด
ให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนเพื่อปักเสาไฟฟ้าบริเวณ
หมู่ที่ ๓ บ้านควนตุงกู เนื้อที่ ๓๕.๕ ตารางเมตร โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน

งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนเพื่อปักเสา
ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนนสายสันไต่ะ-บ้านนายแหมน หมู่ที่ ๑
ขอเชิญคณะบริหารครับ

- นายประทีป สິณธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองนายก อบต. กระผมนายประทีป สິณธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ได้รับมอบหมายจากท่าน
นายก นำเสนอรายละเอียดครั้ง ๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์
ในเขตป่าชายเลนเพื่อปักเสาขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนนสายสันโตะ-บ้านนายแหมน
หมู่ที่ ๑ ครับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกับ วาระที่ ๕.๔ นะครับ ต้องเข้าสภาเพื่อขอความ
เห็นชอบจากสภาและจะได้ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองประทีปครับ รายละเอียดก็ตามที่ท่านรองได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว
นะครับ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมก็ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ สมาชิกท่านใด
ให้ความเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนเพื่อปักเสาขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณถนนสายสันโตะ-บ้านนายแหมน หมู่ที่ ๑ โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ ๕.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายประทีป สິณธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองนายก อบต. กระผมนายประทีป สິณธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ได้รับมอบหมายจากท่าน
นายก นำเสนอรายละเอียดครั้ง ๕.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ เนื่องจากในปีที่
ผ่านมากณะบริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่ ได้สำรวจดูว่าโครงการใดตกหล่นหรือต้องการ
เพิ่มเติม ก็จะได้เพิ่มเติมในแผนต่อไป รายละเอียดขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนได้อธิบายรายละเอียดนะครับ
- นายตะเอด หมาดหมั่น
นักวิเคราะห์ฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายตะเอด หมาดหมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามระเบียบวาระที่
๕.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ครับ สืบเนื่องมาจากต้นปีที่ผ่านมา คณะบริหาร
ปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สำรวจดูโครงการใดบ้างที่ตกหล่นหรือตกไป
โครงการใดที่ต้องการจะเพิ่มเติม ก็นำโครงการเหล่านั้นเข้ามาในแผนเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันไต่ะ หมู่ที่ ๑ ส่วนที่เหลือ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้ อย่างเป็นสุข รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนคริวเรือน ประชากร ที่มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาออก หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้ อย่างเป็นสุข รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนคริวเรือน ประชากร ที่มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตันหวาย หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้ อย่างเป็นสุข รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนคริวเรือน ประชากร ที่มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสันไต่ะ-ซอยบ้านนายแหมน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพงานได้ดี	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้กลับมาใช้งานได้ดี	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเอิน หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชากร ที่มีการคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าควน ซอย ๖ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพ	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้กลับมาใช้งานได้ดี	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน ซอย ๖ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชากร ที่มีการคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการบุกเบิกถนนสายสามแยกบางสัก (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	บุกเบิกถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑ กิโลเมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนประชากร ที่มีการคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ (เขตอุทยาน)	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพ	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้กลับมาใช้งานได้ดี	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเสนาเด้า หมู่ที่ ๒ ส่วนที่เหลือ	เพื่อให้ประชาชนได้ ได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพ	ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนให้กลับมาใช้ งานได้ดี	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ้านนายเจียม พานแสง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้ ได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพ	ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนให้กลับมาใช้ งานได้ดี	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายควนดงกู-ห้วยช่องซ้อน พร้อมขุดคูตลอดสาย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้ ได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพ	ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนให้กลับมาใช้ งานได้ดี	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยข้างวัด-ห้วยย่านบ้า หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้ ได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพ	ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนให้กลับมาใช้ งานได้ดี	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ้านนายสมศักดิ์ หนูแก้ว หมู่ที่ ๓ พร้อมขุดคู	เพื่อให้ประชาชนได้ ได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพ	ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนให้กลับมาใช้ งานได้ดี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ภัยในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ท่าเรือควนดงกู หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ให้มีความแข็งแรง สะอาด และปลอดภัย	ห้องน้ำท่าเรือควนดงกู	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ	ได้มีห้องน้ำที่แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย สำหรับประชาชน	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการบุกเบิกถนน สายมัสยิดกลาง-พยุหยา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	บุกเบิกถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑ กิโลเมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือ จำนวน ครัวเรือน ประชากร ที่มีการคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายพยุหยา หมู่ที่ ๔ (ส่วนที่เหลือ)	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือ จำนวน ครัวเรือน ประชากร ที่มีการคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายนาต้นทวย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้ ได้ใช้ถนนที่มี คุณภาพ	ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนให้กลับมาใช้ งานได้ดี	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้ถนน	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแคบซีล ซอย ๒ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ในการ สัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือ จำนวน ครัวเรือน ประชากร ที่มีการคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายท่าเรือ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้ ได้ใช้ถนนที่มี คุณภาพ	ซ่อมแซมปรับปรุง ถนนให้กลับมาใช้ งานได้ดี	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพลู-หน้าควน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนคริวเรือนประชากร ที่มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งต้นตอ-ห้วยช่องซ้อน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	บุกเบิกถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนคริวเรือนประชากร ที่มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุยง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนคริวเรือนประชากร ที่มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

๒๔	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางคล้าย สังก้าว-ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	บุกเบิกถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑ กิโลเมตร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชากรที่มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโดมอเนกประสงค์	เพื่อใช้เป็นห้องน้ำให้บริการประชาชนที่มาเข้าใช้บริการอาคาร	ห้องน้ำ ๔ ห้อง มีขนาด ๑๑x๓.๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	มีห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอต่อประชาชนที่ใช้บริการ	กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เวทีบริเวณโดมอนุสรณ์	เพื่อประชาชนใช้บริการ ในการจัดงานต่างๆ	ปรับปรุงซ่อมแซมเวที	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้ใช้เวที ในการจัดงานต่างๆ	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางสัก	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ คัดกรอง และรองรับ ผู้ปกครองที่มารับ-ส่งเด็ก	ศาลาพักผ่อน ขนาด ๓x๖ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	-	จำนวนผู้ปกครอง	เด็กได้รับความปลอดภัย และผู้ปกครองมีความ พึงพอใจ	กองช่าง
๒๘	โครงการซ่อม/เสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีตสายบางสัก- หน้าควน ขอย ๖ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ ในการสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	ซ่อมแซมเสริมผิวระยะทาง กว่า ๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละหรือ จำนวน คริวเรือน ประชากร ที่มีการคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายนาต้นทวย หมู่ที่ ๑-๕	เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด ๒.๑๐x๑.๘๐x๕ ๒ ช่อง	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่ได้รับผลของการ ก่อสร้างมีความพึงพอใจ	ลดการระบายของ น้ำ ในพื้นที่ได้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายคลองไม้แดง บ้านนายจรววย เพราเพริด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด ๓x๓x๖ ๒ ช่อง	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือน ที่ได้รับผลของการ ก่อสร้างมีความพึงพอใจ	ลดการระบายของ น้ำ ในพื้นที่ได้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ชุมชนตลาดใหม่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้ที่ใสสะอาด และ เพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม วางท่อส่งน้ำประปา และ เดินสายไฟ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใส สะอาดใช้ที่ เพียงพอ	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอด ล้าง สายเขาพลู สายโน บ้านนางนกุล ลาวเพ็ชร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้ที่ใสสะอาด และเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปา หอดล้าง ขนาด ๒๐ ลบ. ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใส สะอาดใช้ที่ เพียงพอ	กองช่าง
๓๓	โครงการขยายเขตประปาหอด บ้านนายถนุ เพชรฤทธิ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้ที่ใสสะอาด และเพียงพอ	ขยายเขตประปา บ้านนายถนุ เพชรฤทธิ	๖๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใส สะอาดใช้ที่ เพียงพอ	กองช่าง

๓๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน คล้อย สังก้าว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้ที่ใสสะอาด และ เพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ ใช้ น้ำอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใส สะอาดใช้ที่ เพียงพอ	กองช่าง
----	--	--	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--	---------

แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรอง อัตรโนมิติ ขนาดใหญ่ เลขนวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตรโนมิติ ขนาดใหญ่	-	๙๔๘,๐๐๐	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใสสะอาดใช้ที่เพียงพอ	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรอง อัตรโนมิติ ขนาดใหญ่ เลขนวัตกรรม ๐๑๐๒๐๐๐๕ หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านด้วยเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตรโนมิติ ขนาดใหญ่	-	๙๔๘,๐๐๐	-	-	-	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใสสะอาดใช้ที่เพียงพอ	กองช่าง
๓๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านควนตุงกู หมู่ที่ ๓	เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาด และเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำประปาและเดินสายไฟ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใสสะอาดใช้ที่เพียงพอ	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอบริเวณถนนสายท่าเรือควนตุงกู หมู่ที่ ๓	เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาด และเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหอ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใสสะอาดใช้ที่เพียงพอ	กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยง หมู่ที่ ๑-๖	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน	ซ่อมแซมปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - ๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยช่องซ้อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน	ขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยช่องซ้อน หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน	ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น	เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ พึ่งพิง ตำบลบางสัก	ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ตำบลบางสัก	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	จำนวน ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง สามารถใช้ชีวิต ได้ดีขึ้น	สำนักปลัด
๔๓	โครงการจัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกาย	เพื่อให้ประชาชนได้ออก กำลังกาย	ซื้อเครื่องออกกำลังกาย	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้ออก กำลังกาย	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าเรือควนตังกู หมู่ที่ ๓	เพื่อให้หมู่บ้านมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย	จัดกิจกรรม ตัดหญ้า ๒ ข้างทาง ปลูกต้นไม้ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ๖ หมู่บ้าน	ภูมิทัศน์ ๒ ข้างทาง ดูเป็นระเบียบ สะอาด น่ามอง	สำนัก ปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
สำหรับ โครงการเกื้อหนุนศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างสะพานและท่าเทียบเรือ ประมงพื้นบ้าน และชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้ มี สะพานสำหรับใช้ ใน การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างสะพานท่าเทียบ เรือ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละหรือ จำนวน ครัวเรือน ประชากร ที่มีการคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว	ประชาชนสามารถ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

นายสุวิทย์ ทองชนะ ครับ ขอขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับ ขอให้ตรวจสอบดูนะครับ เป็นการ
ประธานสภาฯ เพิ่มเติม ฉบับจริงอยู่ในแผน ๕ ปี แล้ว รายละเอียดทั้งหมดก็ตามเอกสารที่ได้ส่งมอบกับ
สมาชิกทุกท่านไปแล้วนะครับ ท่านใดจะเพิ่มเติมขอเชิญนะครับ ขอเชิญท่านเจริญครับ

นายเจริญ บุญศิริ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ส.อบต.ม.๓ กระผมนายเจริญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ กระผมว่าครอบคลุมดีแล้วครับ แต่อยากให้ เป็น
โครงการเร่งด่วนสัก ในส่วนของหมู่ที่ ๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าถ้าดำเนินการได้ขอให้
ดำเนินการโดยเร่งด่วน เพราะสายไฟเพราะโยงไว้และบางส่วนก็ห้อยลงในบริเวณที่น้ำขัง
อยากให้เร่งดำเนินการครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ครับ ขอขอบคุณท่านเจริญครับ สมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญนะครับ
ประธานสภาฯ ไม่มีนะครับ ขอเชิญบริหารครับ

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองนายก อบต. กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก สำหรับบริเวณทำเทียบเรือ
ควนตุงกูจุดนั้น สมาชิกและพนักงานลงซ่อมแซมประปาบ่อยครั้ง กระผมเองก็เห็นอยู่
ทางที่ไปขึ้นเขาสายไฟห้อยอยู่ไม่มีเสา ลากสายไฟบางจุดก็ห้อยลงบนน้ำ ท่านสมาชิก
อยากให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนก็ขอให้เจ้าของพื้นที่อนุญาตหรืออุทิศที่ตรงนั้นให้ก่อน
ทาง อบต.จะได้ดำเนินการต่อไปครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ครับ ขอขอบคุณท่านรองประทีปครับ สมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญนะครับ
ประธานสภาฯ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นขอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ โปรดยกมือ
ครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

นายสุวิทย์ ทองชนะ ๕.๗ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประธานสภาฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
รองนายก อบต. กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ได้รับมอบหมายจากท่าน
นายก นำเสนอรายละเอียดครับ ๕.๗ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ส่วนนี้ก็เป็น การติดตามและ
ประเมินผลแผนในปีที่ผ่านมา รายละเอียดขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง
นะครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ครับ ขอขอบคุณท่านรองประทีป ครับ ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ
ประธานสภาฯ

นายตะเอด หมาดหมั่น เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นักวิเคราะห์ฯ นายตะเอด หมาดหมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามระเบียบวาระที่ ๕.๗
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเล่มนี้ขึ้น เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบต่อไป รายละเอียดแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

มี ๕ ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง**

	ปี พ.ศ.๒๕๖๑		ปี พ.ศ.๒๕๖๒		ปี พ.ศ.๒๕๖๓		ปี พ.ศ.๒๕๖๔		ปี พ.ศ.๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๔,๕๕๐,๐๐๐	๙	๗,๑๐๐,๐๐๐	๒๕	๒๔,๑๐๐,๐๐๐	๔๑	๓๙,๐๐๐,๐๐๐	๔๔	๔๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๒๕	๑๑๗,๙๕๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานพาณิชย์	๐	๐	๔	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑๑	๗,๘๑๕,๐๐๐	๙	๕,๓๑๕,๐๐๐	๙	๕,๓๑๕,๐๐๐	๓๓	๒๑,๓๔๕,๐๐๐
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๒๗๐,๐๐๐	๕	๒๗๐,๐๐๐	๗	๑,๒๗๐,๐๐๐	๑๒	๓,๓๗๐,๐๐๐	๑๒	๓,๓๗๐,๐๐๐	๔๑	๘,๕๕๐,๐๐๐
รวม	๑๑	๔,๘๒๐,๐๐๐	๑๘	๑๐,๒๗๐,๐๐๐	๔๓	๓๓,๑๘๕,๐๐๐	๖๒	๔๗,๖๘๕,๐๐๐	๖๕	๕๑,๘๘๕,๐๐๐	๑๙๙	๑๔๗,๘๔๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน												
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๔	๖๒๐,๐๐๐	๘	๑,๔๔๐,๐๐๐	๒๔	๒,๓๕๙,๐๐๐	๒๔	๒,๓๕๙,๐๐๐	๒๔	๒,๓๕๙,๐๐๐	๘๔	๙,๑๓๗,๐๐๐
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๕๗๐,๐๐๐	๓	๕๗๐,๐๐๐	๗	๘๖๐,๐๐๐	๗	๘๖๐,๐๐๐	๘	๘๖๐,๐๐๐	๒๗	๓,๗๒๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๖	๔๒๐,๐๐๐	๑๑	๖๔๐,๐๐๐	๑๑	๗๙๕,๐๐๐	๑๑	๗๙๕,๐๐๐	๑๑	๖๐๐,๐๐๐	๕๐	๓,๒๕๐,๐๐๐
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗	๖,๙๖๓,๖๐๐	๑๒	๗,๒๓๘,๖๐๐	๒๐	๗,๘๗๓,๐๐๐	๒๐	๗,๕๗๓,๐๐๐	๒๐	๗,๕๗๓,๐๐๐	๗๙	๓๖,๙๒๑,๒๐๐
รวม	๒๐	๘,๕๗๓,๖๐๐	๓๔	๙,๘๘๘,๖๐๐	๖๒	๑๑,๕๘๗,๐๐๐	๖๒	๑๑,๕๘๗,๐๐๐	๖๒	๑๑,๓๙๒,๐๐๐	๒๔๐	๕๓,๐๒๘,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๘๐,๐๐๐	๗	๑๘๕,๐๐๐	๑๓	๓๕๕,๐๐๐	๑๓	๓๕๕,๐๐๐	๑๓	๓๕๕,๐๐๐	๔๘	๑,๓๓๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๘	๑๘๐,๐๐๐	๗	๒๘๐,๐๐๐	๑๑	๔๖๕,๐๐๐	๑๑	๔๖๕,๐๐๐	๑๑	๔๖๕,๐๐๐	๔๕	๑,๘๕๕,๐๐๐
รวม	๗	๒๖๐,๐๐๐	๑๔	๔๖๕,๐๐๐	๒๔	๘๒๐,๐๐๐	๒๔	๘๒๐,๐๐๐	๒๔	๘๒๐,๐๐๐	๙๓	๓,๑๘๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๔.๑ แผนงานศาสนา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐
รวม	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี												
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒๕	๒๒,๖๘๕,๐๐๐	๒๙	๒๓,๖๓๕,๐๐๐	๓๕	๓๔,๐๘๕,๐๐๐	๓๔	๓๓,๙๙๕,๐๐๐	๓๔	๓๓,๙๙๕,๐๐๐	๑๕๗	๑๔๘,๓๙๕,๐๐๐
๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๘	๒๘๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๓๐,๐๐๐	๕๒	๖,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๓๓	๒๒,๙๖๕,๐๐๐	๔๐	๒๕,๐๖๕,๐๐๐	๔๖	๓๕,๕๑๕,๐๐๐	๔๕	๓๕,๔๒๕,๐๐๐	๔๕	๓๕,๔๒๕,๐๐๐	๒๐๙	๑๕๔,๓๙๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗๒	๓๖,๗๖๘,๖๐๐	๑๐๗	๔๕,๘๓๘,๖๐๐	๑๗๖	๘๑,๒๕๗,๐๐๐	๑๙๔	๙๕,๖๖๗,๐๐๐	๑๙๗	๙๙,๖๗๒,๐๐๐	๗๔๖	๓๕๙,๒๐๓,๒๐๐

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

๓.๑ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด				ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางสัก-เขาพลูสายใน หมู่ที่ ๒	๗,๓๐๔,๐๐๐	-	-	๗,๓๐๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลท์ติก บ้านเขาพลู หมู่ที่ ๖	๕,๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	๕,๑๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๓.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำเขาดินแรด โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนตั่งกู-เขาดินแรด ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓	๔,๐๐๕,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๔.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ท่าเรือบ้านน้ำราบ โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขยายผิวทางสายน้ำราบ-ท่ากระหยง หมู่ที่ ๔	๓,๕๙๐,๐๐๐	-	-	-	๓,๕๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๕.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางสัก	-	๑๑๙,๘๐๐	-	๑๑๙,๘๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาพลู-แพรงนุ้ย(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖	๗๐๐,๐๐๐	-	-	๖๙๙,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	-	✓	-	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกระจำง ทองซู่ใจ หมู่ที่ ๕	๗๖๑,๒๐๐	-	-	๖๔๖,๕๐๐	-	๑๑๔,๗๐๐	-	✓	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด				ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งส้ม-ท่าพร้าว หมู่ที่ ๔	๖๔๔,๐๐๐	-	-	๖๔๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางสัก-หน้าควน ซอย ๖ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑	๖๕๒,๙๐๐	-	-	-	๖๕๒,๐๐๐	๙๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแคบซีล สายบางสัก-เขาพลูสายใน หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ)	๖๙๕,๙๐๐	-	-	-	๖๖๘,๐๐๐	๒๗,๙๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนสายท่าไต้ะมั่ง- ท่าเรือ หมู่ที่ ๕	-	๔๘๕,๐๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างระบบประปาให้อถึง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บ้านนายถนุ เพชรฤทธิ์ หมู่ที่ ๓	๗๖๙,๐๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐	-	๖๕๙,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหน้าควน ซอย ๖ บ้านนายเอิ้น หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำราบ-ทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔	๔๙๒,๐๐๐	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาพลู-ทุ่งต้นตอ หมู่ที่ ๖	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก सानโรงรม หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ)	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด				ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยย่านบ้ำ หมู่ที่ ๓	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
รวม		๒๖,๗๘๐,๐๐๐	๖๐๔,๘๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๙,๘๙๘,๓๐๐	๑๗,๒๓๒,๐๐๐	๑๔๔,๕๐๐	๑๑	๖	-	

หมายเหตุ : โครงการ ๑-๔ งบประมาณเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

โครงการ ๑๓-๑๗ งบประมาณเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด			ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการรณรงค์การป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้วัดข้อ ยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๕	๓๘,๐๐๐	-	-	๓๘,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ ในหมู่บ้านสถานศึกษา โรงเรียน มัสยิดในตำบลบางสัก	๔,๓๔๐	-	-	-	๔,๓๔๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๓.	ค่าอาหารเสริม(นม)	๑,๑๓๔,๓๙๒	-	-	๑,๐๕๔,๒๙๖.๖๔	๘๐,๐๙๕.๓๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๔.	โครงการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.บางสัก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๕.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๖,๒๕๐	-	-	๓๔,๐๐๐	๖๒,๒๕๐	✓	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด			ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๖.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๑๙,๕๓๐	-	๔๗๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางสัก	๑๒๒,๕๐๐	๖,๑๓๐	-	๙๕,๒๗๗	๓๓,๓๕๓	✓	-	-	สำนักปลัด
๘.	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหาร กลางวัน จำนวน ๓ โรงเรียน	๒,๒๖๘,๐๐๐	๑๑๓,๔๐๐	-	๒,๓๑๖,๓๐๐	๖๕,๑๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๙.	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมและ ระงับยับยั้งโรคติดต่อโรคระบาด	๑๐,๐๐๐	-	-	๔,๘๖๙.๘๕	๕,๑๓๐.๑๕	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๐.	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว	๒,๐๐๐	-	-	-	๒,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	๕,๐๐๐	-	-	๔,๕๓๐	๔๗๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๔,๐๐๐	-	-	-	๒๔,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๑๓.	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด			ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๑๔.	ค่าใช้จ่ายการจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๔๒๐,๙๑๓.๙๘	๕๙,๐๘๖.๐๒	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๕.	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม		๕๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๓๐	๑๓๔,๕๓๐	๓,๙๖๘,๑๘๗.๔๗	๔๘๑,๒๙๔.๕๓	๙	-	๖	

หมายเหตุ : โครงการ ๑ งบประมาณเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนียั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด			ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการสำหรับการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ จำนวน ๑ ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๒.	โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบล บางสัก	๕๙,๗๑๙.๓๐	-	-	-	๕๙,๗๑๙.๓๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๓.	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ครัวเรือน)	๘,๐๐๐	-	-	๗,๙๔๕	๕๕	✓	-	-	สำนักปลัด
๔.	โครงการรณรงค์ลดการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติกใส่อาหาร	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๕.	เงินอุดหนุนเอกชน	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด			ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๖.	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๗.	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-	-	๔,๖๗๐	๕,๓๓๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๘.	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๙.	โครงการถนนสายงาม	๓,๐๐๐	-	-	๑,๗๐๙.๖๕	๑,๒๙๐.๓๕	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๐.	โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก	๓,๐๐๐	-	-	-	๓,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๑๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๑๒.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๕,๐๐๐	-	-	๓,๑๓๐	๑,๘๗๐	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม		๒๒๓,๗๑๙	-	-	๘๙,๙๕๕	๑๓๓,๗๖๕	๗	-	๕	

หมายเหตุ : โครงการ ๒ งบประมาณเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด			ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๑.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนาหรือ สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของ ท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	-	-	๑๒,๗๘๕	๔๗,๒๑๕	✓	-	-	สำนักปลัด
๒.	เงินอุดหนุนเอกชน	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม		๘๐,๐๐๐	-	-	๓๒,๗๘๕	๔๗,๒๑๕	๒	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด			ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๑.	ปรับปรุงภูมิทัศน์ร่าวสะพานท่าเรือ ควนตุงกู		๒๐,๐๐๐	-	๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๑๖๐,๙๐๖.๐๒	๙๓.๙๘	✓	-	-	สำนักปลัด
๓.	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้าง พลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๔.	โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณ ประโยชน์	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๘๗๐.๗๐	๑๒๙.๓๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๕.	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	๑,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๖.	โครงการประชุมประชาคมและ อบต. เคลื่อนที่	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๗.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน จ้าง ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๘๕,๐๐๐	๘,๕๔๔	๖,๔๕๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๘.	โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น	๕,๐๐๐	-	-	๓,๕๖๐	๑,๔๔๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๙.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๑๐.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๓,๑๗๕	๓๖,๘๒๕	✓	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด			ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๑๑.	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๔๔,๒๐๐	-	-	-	๔๔,๒๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๑๒.	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	๘,๐๐๐	-	-	๗,๑๕๕	๘๔๕	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๓.	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	๓๘,๒๓๘	๑๖,๗๖๒	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๔.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	๘,๐๐๐	-	-	๗,๐๘๑	๙๑๙	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๕.	โครงการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ มือใหม่	๕,๐๐๐	-	-	๔,๙๗๕	๒๕	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๖.	โครงการโตไปไม่โกง	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ(คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสังคม)	๘,๐๐๐	-	-	๗,๕๓๐	๔๗๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๘.	โครงการสนรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๑๙.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	๙,๘๓๐	๑๐,๑๗๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒๐.	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๔๖๐	๕๔๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒๑.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๔,๙๖๐	๔๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๒๗,๒๕๕	๗๒,๗๔๕	✓	-	-	สำนักปลัด
๒๓.	โครงการรื้อหนี้เพื่อลูกรัก	๕,๐๐๐	-	-	๔,๔๒๐	๕๘๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒๔.	โครงการจัดทำแผนป้ายภาษี	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอน		เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เพิ่ม	ลด			ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๒๕	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๑๖,๘๐๐	-	-	-	๑๖,๘๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๒๖	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๔๓,๖๙๑	๔๖,๓๐๙	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม		๘๔๑,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๔๙๒,๖๕๐.๗๒	๓๒๙,๓๔๙.๒๘	๑๘	-	๘	

๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน		
			ดำเนินงานแล้ว	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน
๑.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗	๑๑	๖	-
๒.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๕	๙	-	๖
๓.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน	๑๒	๗	-	๕
๔.	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๒	-	-
๕.	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๖	๑๘	-	๘
รวม		๗๒	๔๗	๖	๑๙
คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐	๖๕.๒๘	๘.๓๓	๒๖.๓๙

๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน		
			ดำเนินงานแล้ว	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน
๑.	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๕	-	-
๒.	แผนงานพาณิชย์	๕	๔	-	๑
๓.	แผนงานการศึกษา	๓	๓	-	-
๓.	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๓	-	-
๔.	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๗	๑๗	-	-
รวม		๓๓	๓๒	-	๑
คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐	๙๖.๙๗	-	๓.๐๓

นายตะโอด หมาดหมั่น
นักวิเคราะห์ฯ

ส่วนที่ ๔ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในส่วนนี้ก็เป็นโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับ ก็เช่นการประชาคม รายละเอียดต่างๆ ก็ตามที่ได้มอบให้กับทุกท่านไปแล้วนะครับ

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สำหรับรายละเอียดส่วนนี้ จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหา

- (๑) มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ
- (๒) ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน
- (๓) มีโครงการบางในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น
- (๔) มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้
- (๕) โครงการก่อสร้างพื้นฐานมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีน้อย
- (๖) ระเบียบเอื้อประโยชน์ผู้รับเหมา ทำให้ผู้รับเหมาทำงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

- (๑) เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเสนอแนะให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างดังนี้
 - (๑.๑) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อประชาชน
 - (๑.๒) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขยายเขตไฟฟ้า
- (๒) เห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก และเพียงพอ
- (๓) ในการที่จะดำเนินโครงการนั้น จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐
- (๔) ให้พิจารณาดำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
- (๕) ให้อบต.ของงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (๖) ให้ดำเนินการจัดการโครงการตามแผนค่าใช้จ่ายเพื่อสอดคล้องกับไตรมาสที่กำหนด ครั้นนี้เป็นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ระเบียบวาระที่ ๕.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

๕.๘ รายงานผลการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายโชติ มलयงค์
นายก อบต.

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก กระผมนายโชติ มलयงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ขอแถลงผลการปฏิบัติตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรคที่ ๕ และวรคที่ ๖ “ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย” กระผมจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้น และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา “บางสักพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาตำบลบางสักต่อไป และขอรับรองว่าจะบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนบางสัก ด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตำบลบางสักเป็นหลักพร้อมนี้จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา พัฒนาศูนย์ราชการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีคุณภาพได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ แหล่งน้ำ และระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคมีคุณภาพเพียงพอ และไฟฟ้าส่องสว่างริมทางอย่างทั่วถึง

ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕

๑.	โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางสัก-เขาพลู หมู่ที่ ๒	งบประมาณ	๗,๓๐๔,๐๐๐	บาท
๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลท์ติก บ้านเขาพลู หมู่ที่ ๖	งบประมาณ	๕,๑๙๐,๐๐๐	บาท
๓.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำเขาคินแรด โดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนตุงกู-เขาคินแรด ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓	งบประมาณ	๔,๐๐๕,๐๐๐	บาท
๔.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าเรือบ้านน้ำราบโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายผิวทางสายน้ำราบ-ท่ากระหยง หมู่ที่ ๔	งบประมาณ	๓,๕๙๐,๐๐๐	บาท
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพลู-แพรกนุ้ย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖	งบประมาณ	๖๙๙,๐๐๐	บาท
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกระจำงทองซุใจ หมู่ที่ ๕	งบประมาณ	๖๔๖,๕๐๐	บาท
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งส้ม-ท่าพร้าว หมู่ที่ ๔	งบประมาณ	๖๔๔,๐๐๐	บาท
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางสัก-หน้าควนซอย ๖ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑	งบประมาณ	๖๕๒,๐๐๐	บาท
๙.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก สายบางสัก-เขาพลูสายโน หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ)	งบประมาณ	๖๖๘,๐๐๐	บาท
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนสายท่าโตะมั่ง-ท่าเรือ หมู่ที่ ๕	งบประมาณ	๔๘๕,๐๐๐	บาท
๑๑.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดัง ขนาด ๒๐ ลบ.ม. บ้านนายถนุเพชรฤทธิ์ หมู่ที่ ๓	งบประมาณ	๖๕๙,๐๐๐	บาท
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าควนซอย ๖ บ้านนายเอิ้น หมู่ที่ ๑	งบประมาณ	๔๙๙,๐๐๐	บาท
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำราบ-ทุ่งส้ม หมู่ที่ ๔	งบประมาณ	๔๙๒,๐๐๐	บาท
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาพลู-ทุ่งตันตอ หมู่ที่ ๖	งบประมาณ	๔๙๓,๐๐๐	บาท
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงม หมู่ที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ)	งบประมาณ	๔๙๓,๐๐๐	บาท
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยย่านบัว หมู่ที่ ๓	งบประมาณ	๔๙๑,๐๐๐	บาท

๒. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนเฝ้าระวังโรคติดต่อ ภายในหมู่บ้านตำบล ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและประสานสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕

๑.	โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ใช้ขวดช็องกลาย ประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณ	๓๘,๐๐๐	บาท
๒.	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมและระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด	งบประมาณ	๔,๘๖๙.๘๕	บาท
๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	งบประมาณ	๔,๕๓๐	บาท
๔.	ค่าใช้จ่ายการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	งบประมาณ	๔๒๐,๙๓๓.๙๘	บาท
๕.	โครงการสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ จำนวน ๑ ราย	งบประมาณ	๔๐,๐๐๐	บาท
๖.	เงินอุดหนุนเอกชน(อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบางสัก)	งบประมาณ	๑๗,๕๐๐	บาท
๗.	โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลบางสัก (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง)	งบประมาณ	๔๘,๑๗๕	บาท
๘.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	งบประมาณ	๙,๘๓๐	บาท
๙.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (กิจกรรมทำสายคล้องหน้ากาก อนามัย) (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง)	งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	บาท
๑๐.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (คุ้มครองสิทธิและ สวัสดิการทางสังคม)	งบประมาณ	๗,๕๓๐	บาท
๑๑.	ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ -กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน ๑๖ ทุน -กลุ่มเด็กหรือคุณแม่วัยรุ่น จำนวน ๑๖ ทุน -กลุ่มครอบครัวยากไร้ จำนวน ๒ ทุน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง)	งบประมาณ	๒๒,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐	บาท
๑๒.	โครงการส้วมดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ห้องน้ำบ้านนายปก อ่อนละเียด ม.๒ ต.บางสัก) (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง)	งบประมาณ	๒๕,๐๐๐	บาท
๑๓.	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (บ้านนางนารี อินทอง ม.๔ ต.บางสัก) (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง)	งบประมาณ	๔๐,๐๐๐	บาท
๑๔.	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ (บ้าน น.ส.นิภาพร เบ็ญสะอาด ม.๔ ต.บางสัก) (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง)	งบประมาณ	๔๐,๐๐๐	บาท
๑๕.	ประสานส่งต่อเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหา เพื่อให้ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ ที่ ๑๙ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ ราย (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง)	งบประมาณ	-	บาท
๑๖.	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	งบประมาณ	๘,๐๔๐	บาท
๑๗.	โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๖	งบประมาณ	๘๙,๐๐๕	บาท

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการองค์ความรู้ชุมชน ส่งเสริมการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ ฯลฯ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา รณรงค์การปลูกฝังมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้การบริหารจัดการฯ การเฝ้าระวังดูแลอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการจัดการชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕

๑.	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	งบประมาณ	๔,๖๗๐	บาท
๒.	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	งบประมาณ	๙,๕๖๐	บาท
๓.	สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน แก่กลุ่มอาชีพ จำนวน ๑๑ กลุ่ม	งบประมาณ	๔๘๕,๐๐๐	บาท

๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและการดำรงไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕

๑.	ค่าอาหารเสริม(นม)	งบประมาณ	๑,๐๕๔,๒๙๖.๖๔	บาท
๒.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบประมาณ	๓๔,๐๐๐	บาท
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางสัก	งบประมาณ	๙๕,๒๗๗	บาท
๔.	เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน) จำนวน ๓ โรงเรียน	งบประมาณ	๒,๓๑๖,๓๐๐	บาท
๕.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนาหรือสนับสนุน ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของท้องถิ่น	งบประมาณ	๑๒,๗๘๕	บาท
๖.	เงินอุดหนุนเอกชน(คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓, ๔)	งบประมาณ	๒๐,๐๐๐	บาท
๗.	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งบประมาณ	๑๑๙,๘๐๐	บาท

๕. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน โดยการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะมูลฝอย

ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕

๑.	ปรับปรุงภูมิทัศน์ร้วสะพานท่าเรือควนตุงกู	งบประมาณ	๑๗,๐๐๐	บาท
๒.	โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์	งบประมาณ	๙,๘๗๐.๗๐	บาท
๓.	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ	งบประมาณ	๑๕,๐๐๐	บาท
๔.	โครงการถนนสวยงาม	งบประมาณ	๑,๗๐๙.๖๕	บาท
๕.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	งบประมาณ	๓,๑๓๐	บาท
๖.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (ไปปลูกป่าชายเลน)	งบประมาณ	๑๔,๙๖๐	บาท
๗.	โครงการปลูกป่าชายเลน ม.๓ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง)	งบประมาณ	๙,๐๐๐	บาท
๘.	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง(ครัวเรือน)	งบประมาณ	๗,๙๔๕	บาท

๖. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา เพื่อพัฒนาองค์กร บุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕

๑.	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ	งบประมาณ	๘,๕๔๔	บาท
๒.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	งบประมาณ	๑๖๐,๙๐๖.๐๒	บาท
๓.	โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	งบประมาณ	๓,๕๖๐	บาท
๔.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	งบประมาณ	๑๓,๑๗๕	บาท
๕.	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	งบประมาณ	๓๘,๒๓๘	บาท
๖.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	งบประมาณ	๗,๐๘๑	บาท
๗.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	งบประมาณ	๑๒๗,๒๕๕	บาท
๘.	โครงการรื้อถนนเพื่อลูกรัก	งบประมาณ	๔,๔๒๐	บาท
๙.	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	งบประมาณ	๔๓,๖๙๑	บาท
๑๐.	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	งบประมาณ	๗,๑๕๕	บาท
๑๑.	โครงการเตรียมความพร้อมพ่อแม่มือใหม่	งบประมาณ	๔,๙๗๕	บาท
๑๒.	โครงการโตไปไม่โกง	งบประมาณ	๕,๐๐๐	บาท

ผลการดำเนินงานที่สำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่จนโครงการต่างๆ ประสบความสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญและกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้

- ๑). รับฟังปัญหาจากการประชาคมและคำร้องต่างๆ และนำมาแก้ไข
- ๒). กิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ
- ๓). ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
- ๔). ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย
- ๕). ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนในเขตตำบลบางสัก
- ๖). โครงการเกี่ยวกับการประปา (น้ำอุปโภค, บริโภค)
- ๗). ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
- ๘). สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาพื้นบ้าน

การบริหารงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน ส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา การพัฒนาในปีต่อไป กระผมและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักจะมุ่งมั่นพัฒนาตำบลบางสักตลอดจนจะบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวตำบลบางสักตลอดไป

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๕๒-๓๑๑ เว็บไซต์ www.bangsak.go.th หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ** ขอบคุณท่านนายกครับ กระผมเองก็เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนนะครับ สำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๗๐% ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการสมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางสักนะครับ
- มติที่ประชุม** **มีมติรับทราบ**
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ** **ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ**
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ** ครับ สำหรับระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ สมาชิกท่านใดจะนำเสนอเรื่องใดเข้าที่ประชุม ขอเชิญครับ ขอเชิญท่าน นรินทร์ ครับ
- นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน
ส.อบต.ม.๕** เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ มีเรื่องที่จะหารือ ๔ เรื่องครับ
๑. เรื่องไฟฟ้าริมทาง คณะบริหารไปดูไฟฟ้าริมทางนะครับ ตั้งแต่หมู่ที่ ๑- ๖ และในส่วนของหมู่ที่ ๕ ไฟไฟดับซ้อนอยู่กับของทางหลวง ซอย ๒ กับซอย ๕
 ๒. เรื่องหลุมบ่อ หากฝนแล้งขอให้ช่างช่วยลงไปสำรวจใหม่ เพราะพื้นที่หลุมบ่อเพิ่มมากขึ้น และขอให้แจ้งสมาชิกให้ทราบด้วยนะครับ
 ๓. เรื่องถนนซอย ๒ ควนล้อน จากหน้าบ้านนายเริ่ม – หมู่ที่ ๔ ไม่ทราบว่ายังอยู่ในประกันหรือไม่ ความเสียหายเนื่องมาจากรถบรรทุกไม้ยาง
 ๔. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับ พรุ่งนี้บ่าย ๒ ร่วมประชุมเรื่องความมั่นคงทางอาหาร อยากให้ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมนะครับ ตอนนี้อย่างขาดแค่หมู่ที่ ๔ เรื่องนี้เป็นการปลูกข้าวทางสำนักงานเกษตรสนับสนุนไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ไม่รวมเงินอุดหนุนนะครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ** ขอบคุณท่านนรินทร์นะครับ สำหรับเรื่องถนน รถบรรทุกไม้ยาง บรรทุกผ่านทางนั้นทำให้ถนนชำรุดจริงๆ ครับ ขอเชิญท่านจรรยา ครับ
- นายจรรยา บุญศิริ
ส.อบต.ม.๓** เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจรรยา บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ ฝ่ายคณะบริหาร เรื่องปัญหาที่จอดรถทำเทียบเรือควนตุงกู มีปัญหาอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน อยากให้ทาง อบต.ทำป้าย เตือนระวังอุบัติเหตุและระวังทรัพย์สินด้วย และขณะนี้ ทาง อบต.เองก็ยังไม่ได้จัดเก็บค่าจอดรถ แต่มีประชาชนในพื้นที่จัดเก็บเอง ขอให้ช่วยดูแลตรวจสอบด้วยครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ** ขอบคุณท่านจรรยา ครับ ขอเชิญท่านนรินทร์ครับ

- นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน
ส.อบต.ม.๕ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ ขอเพิ่มเติมนะครับ สืบเนื่องมาจากวันก่อนกระผม
ไปจอดรถที่ท่าเทียบเรือควนตุงกู มีชาวบ้านมาเรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถกับกระผมเขาบอก
ว่าฝากปกติกลางวัน ๕๐ บาท จอดข้ามคืน ๑๐๐ บาท เราจะมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้
อย่างไรครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนรินทร์ครับ ขอเชิญ คุณมาลีครับ
- นางสาวมาลี หล้าหลง
ส.อบต.ม.๔ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ดิฉันนางสาวมาลี หล้าหลง ส.อบต.ม.๔ ขอฝากคณะบริหารช่วยแก้ไขปัญหาระเบิดประปา
สายบ้านผู้ใหญ่ก่อเสียม น้ำไม่สะอาด ตกตะกอนคะ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณคุณมาลีครับ ขอเชิญท่านประมวล
- นายประมวล ทองนวล
ส.อบต.ม.๖ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายประมวล ทองนวล ส.อบต.ม.๖ ขอเสนอ
๑. ให้ผลักดันหน้าเขาให้เป็นที่ท่องเที่ยว จุดชมวิว
๒. อยากให้มีไฟระวังกี่สามแยกบ้านเขาพลู - ควนตุงกู เพราะเส้นนี้รถสัญจรมาก
๓. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสด
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านประมวลครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ไม่มีนะครับ ขอเชิญบริหารครับ
- นายโชติ มलयงค์
นายก อบต. เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางสัก กระผมนายโชติ มलयงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ครับ สำหรับ
เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ท่าน ส.อบต.ม.๕ หรือ ตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ไข และเรื่องถนน
ช่วงนี้ซ่อมแซมยากนะครับเพราะเป็นช่วงฤดูฝน จะแก้ไขปัญหาโดยการไม่ให้รถบรรทุกวิ่งก็
ไม่ได้ ทำให้ถนนเสียหาย เมื่อฝนแล้งดีแล้วจะได้ดำเนินการแก้ไขครับ ให้ท่านรองประทีปได้
อธิบายเพิ่มเติมนะครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญท่านรองประทีป ครับ
- นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม
รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ขอเพิ่มเติมจากท่านนายกครับ
ตามที่ท่านสมาชิกได้แจ้งปัญหา
๑. เรื่องหลุมบ่อ ของหมู่ที่ ๕ ได้ประมาณการไว้แล้ว เข้าดำเนินการวันไหนจะแจ้งสมาชิก
ให้ทราบ
๒. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ทับซ้อนกันของ อบต.กับของทางหลวง ตรงนี้กำลังตรวจสอบดู
ว่ามีสายไฟที่เชื่อมกันอยู่หรือไม่ เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป
๓. ท่านนรินทร์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการปลูกข้าวไร่ ทางสำนักงานเกษตรมีงบประมาณให้
ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ท่านใดที่มีพื้นที่ว่างเปล่า เช่น โคนยาง ขอให้ไปขอสนับสนุน
งบประมาณได้ที่สำนักงานเกษตร อำเภอกันตัง

๔. ท่านจรรยา เรื่องปัญหาการเก็บค่าที่จอดรถ ชาวบ้านปฏิบัติกันมานานแล้ว ทาง อบต. ได้รับมอบหมายจาก อบจ. ให้เป็นผู้ดูแล หากจะดำเนินการให้มีมาตรฐาน ต้องทำประชาพิจารณ์ เราจะลงไปห้ามเก็บเลยคงไม่ได้ คงมีปัญหามา เราต้องประชุมร่วมกับชาวบ้าน ซึ่ง อบต.เองก็มีอำนาจแล้วที่จะลงไปดูแล
๕. คุณมาลี เรื่องน้ำประปาไม่สะอาด เป็นตะกอน เดี่ยวจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูว่าจะต้องเปลี่ยนทรายกับกรองหรือไม่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๖. ท่านประมวล ขอให้หมีไฟกระพริบสามแยก จะได้ดำเนินการต่อไปนะครับ
๗. ขอรื้อที่ประชุมเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนน ม.๒ สายอ่างเก็บน้ำเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้มานาน เป็นหลุมบ่อเยอะ แต่หากจะเข้าดำเนินการต้องขอใช้พื้นที่อุทยานต่อไป

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองประทีป ครับ วันก่อนนายกเข้าร่วมประชุมของหมู่ที่ ๓ เรื่องการเก็บเงินที่ทำเรือ อบต.จะเข้าไปห้ามไม่ได้ยังเป็นปัญหาอยู่อีก ขอเชิญท่านปลัดครับ

นางสาววิไล เกื้อมณี
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะบริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจง การเก็บค่าจอดรถ วันก่อนอำเภอมาประชุมที่ อบต.เรื่องยาเสพติด ตอนนี้อำนาจ กฎระเบียบ กระทรวง ให้อำนาจ อบต.แล้ว ให้เรื่องการออกระเบียบการจอดรถ รถเข้า ออกไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ คัน /วัน และให้รายงานอำเภอ จังหวัด กรม กระทรวง เราได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อให้รับรอง การจัดเก็บไม่ได้จัดเก็บเฉพาะที่ทำเรืออย่างเดียว ครอบคลุมทั้งตำบล ที่จอดรถ เราทำร่างประชาพิจารณ์ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น (เรายังดำเนินการไม่ถึงจุดนี้) ตอนนี้อำนาจตอบจากกรม ในส่วนของการปฏิบัติ อบต.จะดำเนินการจัดเองหรือให้เอกชนจัดเก็บก็ได้ เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ต้องมีรถยก เราไม่มีความพร้อมตรงนี้ เรื่องการจัดเก็บค่าจอดรถที่ชาวบ้านเก็บหากไปพูดคุยก็เป็นปัญหา ทางสมาชิกเสนอให้เป็นสาธารณะไม่มีการจัดเก็บค่าจอดรถ และในกรณีที่เกิดปัญหาความเสียหายเกิดขึ้นก็ให้เจ้าของรถเป็นผู้รับผิดชอบเอง แต่ต้องดูกันอีกว่าหากจอดรถแล้วไม่จ่ายเงินจะมีปัญหาการกั้นแก้งอีกหรือไม่ ขอรื้อในส่วนนี้ แต่หากข้อบัญญัติที่เราดำเนินการอยู่แล้ว เราก็จะได้ดำเนินการต่อไป

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านปลัดครับ ขอเชิญท่านจรรยา ครับ

นายจรรยา บุญศิริ
ส.อบต.ม.๓

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจรรยา บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ ครับที่หารื้อกันก็เพราะเกิดความเสียหายกับ อบต. และพื้นที่มีหลังคาไม่ควรเก็บ เพราะที่ที่มีหลังคา อบต.เป็นผู้ดำเนินการ ปัญหาการเก็บค่าที่จอดรถที่กระผมพูดก็เพราะเกรงว่าประชาชนจะเข้าใจผิดว่าคนที่เก็บเป็นคนของ อบต.

นายสุวิทย์ ทองชนะ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านจรรยาครับ เรื่องนี้ก็ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ จะต้องรอดูข้อบัญญัติต่อไป ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีแล้วก็ต้องขอบคุณคณะบริหาร สมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางสัก นะครับ กระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๕.๕๐ น.

ลงชื่อ วิไล เกี่ยมณี ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววิไล เกี่ยมณี)
เลขานุการสภา อบต.บางสัก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว (พิมพ์) ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ จรุงญ บัญศิริ ประธานกรรมการ
(นายจรุงญ บัญศิริ)

ลงชื่อ นรินทร์ เอ็งฉ้วน กรรมการ
(นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน)

ลงชื่อ มาลี หล้าหลง กรรมการ
(นางสาวมาลี หล้าหลง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่

ลงชื่อ สุวิทย์ ทองชนะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ทองชนะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล